

## ครูสภายายเวลา ครูใบอนุญาตขาด ยืดอายุให้อีก 6 เดือน

☛ นำเสนอเมื่อ 29 ก.พ. 2559

**บอร์ดครูสภาเห็นชอบขยายเวลาครูใบอนุญาตขาด ต่อให้อีก 6 เดือน  
วอนยานิ่งเฉย พร้อมเสนอให้ใบอนุญาตฯ ตลอดชีพแก่ครูอายุงาน 15 ปี**

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการครูสภา (เลขาธิการ ครูสภา) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการครูสภา เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ครูสภายายเวลาการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้อีก 6 เดือน สำหรับครูประมาณ 3,000 ราย ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ และไม่สามารถดำเนินการต่ออายุได้ เพราะเลยระยะเวลาที่กำหนด 180 วัน และที่ผ่านมายังคงค้างการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก็ไม่มีแนวปฏิบัติว่า หากครูไม่มาต่ออายุใบอนุญาตฯ จะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร อีกทั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ก็ไม่สามารถที่จะช่วยพบนผู้ให้ได้ เพราะกลัวว่าจะติดขัดในข้อกฎหมาย ดังนั้นครูสภาต้องไปปรับแก้ข้อบังคับครูสภาว่าด้วยการอนุมัติใบประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ กมว.สามารถทำงานได้

นอกจากนี้ยังมีกรณีของผู้ที่เป็นครูก่อนที่จะมี พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ว่าด้วยผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูจะต้องได้รับอนุญาตจากครูสภา ส่งผลให้ผู้ที่เป็นครูมาก่อนปี พ.ศ.2546 ได้เป็นครูโดยอัตโนมัติ แต่ต้องดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามประกาศดังกล่าว ซึ่งก็มีครูจำนวนหนึ่งไม่ดำเนินการขอจนทำให้เวลาที่กำหนดคือ ปี พ.ศ.2549 ในกรณีนี้ประชุมเห็นชอบให้เขาสุกระบวนกรใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่การยื่นคุณสมบัติเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพ แต่หากครูคนไหนเหลืออายุราชการอีก 1-2 ปี ก็ให้ใช้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแบบชั่วคราวแทน

**"เมื่อบอร์ดครูสภามีมติขยายเวลาแล้ว ก็ขอให้ครูรีบมาดำเนินการ อย่างหนึ่งเฉย  
ผมว่าอาชีพครูถือเป็นอาชีพเฉพาะ มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของตัวเอง  
เพราะฉะนั้นครูจะต้องใส่ใจใ้หมาก เพราะการมีใบอนุญาตฯ จะเชื่อมโยงไปถึงการขอวิทยฐานะครู  
และการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาชีพต่างๆ ของครูด้วย"** รองปลัด ศธ.กล่าว และว่า  
ทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการตามที่ครูสภาเสนอขอให้มีการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ  
จากเดิมการต่อใบอนุญาตฯ จะต้องดำเนินการทุก 5 ปี  
ขอให้เปลี่ยนเป็นเมื่อครบมาขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในครั้งที่ 3 ซึ่งใช้เวลา 15 ปี  
ถือว่าครูมีประสบการณ์ทางวิชาชีพเชี่ยวชาญแล้ว จึงอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพแทน อย่างไรก็ตาม  
หากครูคนดังกล่าวลาออกไปประกอบอาชีพอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูโดยที่ยังไม่ถึงวัยเกษียณ  
และจะขอกลับมาเข้ามาสู่วิชาชีพครูใหม่ ก็ไม่สามารถใช้ใบอนุญาตฯ ตลอดชีพได้  
แต่ครูจะต้องเริ่มนับหนึ่งเพื่อเข้าสู่คุณสมบัติการขอใบอนุญาตฯ ใหม่ทันที.

ที่มา [ไทยโพสต์ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559](#)